

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น ในปัจจุบันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปตามที่แผนกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดแล้ว และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และกำหนด บทเฉพาะกาลไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมในการสนับสนุนโครงการการจัดบริการสาธารณะ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไว้แล้ว ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงให้การสนับสนุนโครงการได้ตามที่ กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวได้ต่อไปแล้วแต่กรณี

หากการสนับสนุนโครงการตามวรรคหนึ่ง มีผลผูกพันต่อเนื่องข้ามปีงบประมาณ ให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นให้การสนับสนุนโครงการนั้นได้ต่อไปจนกว่าโครงการนั้นแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น